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TKÍ 
 
Mættir úr stjórn TKÍ eru: Arnar Bragason (A), Sigríður Stefanía Hlynsdóttir (S), 
Richard Már Jónsson (R), Þorri Birgir Þorsteinsson (Þ) 
 
 
 
1. Ársþingið, auglýsing þarf að vera birt með a.m.k. mánaðar fyrirvara þannig að 
það er stutt í það.  
(Halda okkur við 26 Mai og birta auglýsingu ekki seinna en 26 apríl) 
 
2. Ætlum við að leggja fram fyrirhugaðar lagabreytingar eða sleppa því? 
(ársþingsmálefni boða til sérstaks vinnufundar varðandi ársþing ) 
 
3. Kæruefni Selfoss. Við þurfum að svara þessu sem fyrst. 
(A talar við Ófeig og ath um að setja málið í hendur Mótanefnd,  
Sigga tekur að sér að gera afsökunar yfirlýsingu vegna facebook síðu péturs) 
 
4. Hver okkar ætla að bjóða sig fram áfram. (Rikki var kosin til eins árs, Sigga er 
til í að bjóða sig fram aftur) 
 
5. Staðan á vefsíðunni? 
(R tekur að sér að fylgja því eftir) 
 
6. Innheimta félagsgjalda TKÍ. Þetta er algjört forgangsatriði sem einhvern vegin 
hefur setið á hakanum þrátt fyrir að við höfum margoft ætlað að senda þetta út. 
Verður að fara út í næstu viku. 
(R tekur að sér að skoða þetta mál) 
 
7. Það vantar nýjan gjaldkera þar sem Pétur varð að hætta af læknisráði. 
(Rikki tekur að sér að vera gjaldkeri og Sigga verður ritari fram á ársþingi í maí )  
 
8. Árshátíðin. Eigum við að sleppa henni eða að halda hana t.d. helgina fyrir 
þingið? Leiðinlegt að láta hana falla niður. 
(Árshátíð 14 Maí Sigga skoðar sal og flr.) 
 
9. Bréfið til Kukkiwon vegna gráðanna. Er komið svar? Hvað er næsta skref? 
(R rekur á eftir þessu, Hringja út)  
 
10. Ungir og efnilegir Poomsae og Kyorugi. Hver er staðan? 
(A talar við Meisam, og Sigga talar við Hulda) 
 
11. Verkaskipting vegna ársþingsins. Við þurfum að skipta með okkur verkum 



(Prenta út auglýsinguna frá í fyrra, fundargerð ársþingsins, ágrip stjórna, 
bókhaldið, Felix, ) 
 
12. Skrifa béf til Danmerkur vegna dómara á íslandsmeistaramóts. 
(Sigga, skrifar bréf.) 
 
13. Tala við lögfræðing vegna óleystra mála. 
(R skoðar málið) 
 
 
Ekki voru fleirri mál á dagskrá og fundi lokið  
Næsti fundur boðaður það 19. 4 kl 19:00 
 


